



Vấn đề dân tộc và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

NGUYỄN ANH TUẤN

Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Đảng và Nhà nước ta luôn coi vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc là nhiệm vụ có tính chiến lược. Giải quyết tốt vấn đề dân tộc là nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng thời ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động của các thế lực thù địch, phản động nhằm chia rẽ sự đoàn kết, thống nhất của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Nằm ở trung tâm cao nguyên Nam Trung Bộ, Đắk Lắk có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị và an ninh quốc phòng; chiếm 27,6% diện tích vùng Tây Nguyên, có 44 dân tộc anh em cùng sinh sống: Kinh, Ê-đê, Mnông, Gia-rai, Tày, Nùng...

Việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn, phức tạp do địa bàn rộng, nhiều dân tộc cùng sinh sống với nhiều phong tục, tập quán khác nhau, trình độ dân trí không đều... Nhưng được sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước qua các chính sách ưu tiên phát triển kinh tế -

xã hội khu vực Tây Nguyên, cùng sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc anh em, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã thu được nhiều kết quả tốt, tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc, tỉnh Đắk Lắk gặp không ít khó khăn, cần tiếp tục giải quyết, đó là:

- Đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nghèo, lạc hậu. Tình

trạng một bộ phận các dân tộc thiểu số do chưa biết cải tiến cách canh tác, lại thiếu kinh nghiệm sản xuất nên hiệu quả kinh tế thấp, làm cho mức sống so với đồng bào người Kinh còn nhiều chênh lệch. Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới gần 50% tổng số hộ nghèo của cả tỉnh. Nhiều hộ đồng bào thiếu đất sản xuất, đất ở do tự ý sang nhượng đất cho người khác; xuất hiện tâm lý trông chờ, ỷ lại Nhà nước mà không tích cực lao động, sản xuất để vươn lên thoát nghèo trong một bộ phận đồng bào.

- Mặc dù hai cuộc bạo loạn mang màu sắc chính

trị hồi tháng 2-2001 và tháng 4-2004 trên địa bàn tỉnh đã được ngăn chặn, xử lý kịp thời nhưng các thế lực thù địch vẫn tiếp tục lợi dụng các vấn đề đất đai, xã hội có liên quan đến đồng bào dân tộc tại chỗ để kích động gây ra các vụ khiếu kiện và gây rối trật tự công cộng, khiến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở một số nơi trong tỉnh trở nên phức tạp.

- Tình trạng dân di cư tự do, chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số phía Bắc vào trong những năm qua đã lên tới con số 287.000 người, nhưng tỉnh mới giải quyết ổn định đời sống cho gần 1/3 số dân này, số còn lại gây cho tỉnh rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết chính sách dân tộc trên địa bàn.

Để giải quyết các vấn đề nêu trên, trước mắt Đắk Lắk thực hiện các giải pháp sau:

Một là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng - an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm toàn dân với chính sách dân tộc và đoàn kết dân tộc cũng như các chính sách xã hội khác, bảo đảm công bằng xã hội. Việc giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng - an ninh không chỉ cho cán bộ, đảng viên và những người đang công tác, làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp, mà còn đến tận người dân để mọi người am hiểu và chấp hành.

Hai là, thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế - xã

hội ở các huyện biên giới khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là giải pháp cơ bản, lâu dài và có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu đến năm 2010, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; chủ động phòng, chống có hiệu quả âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các hoạt động của các tổ chức phản động.

Ba là, tích cực chăm lo xây dựng hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, đủ sức lãnh đạo quản lý điều hành có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại tranh chấp của nhân dân. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, khắc phục bệnh quan liêu xa rời

quần chúng của cán bộ đảng viên; tăng cường đưa cán bộ xuống cơ sở để xây dựng phong trào hành động cách mạng. Đổi mới và đa dạng hóa các nội dung, biện pháp, hình thức công tác vận động quần chúng, phù hợp với từng địa bàn, trình độ nhận thức và phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Bốn là, hết sức coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc một cách đồng bộ, toàn diện ở các cấp, nhất là cấp cơ sở; đưa các thanh niên ưu tú người dân tộc thiểu số đi đào tạo về văn hóa, chính trị, chuyên môn để sau này trở thành những người cốt cán trong cấp ủy, chính quyền cơ sở; đa dạng hóa các hình thức đào tạo cán bộ người dân tộc, đưa tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số đạt 15% trong tổng biên chế. Coi đây là nhân tố quyết định thắng lợi vấn đề dân tộc ở địa phương.

Năm là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị, xã hội, các già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong các dân tộc cùng nêu cao trách nhiệm vận động, thuyết phục đồng bào thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; đồng thời, có biện pháp quản lý các đối tượng quá khích, các chức sắc biến chất, đội lốt tôn giáo cố tình lợi dụng danh nghĩa dân tộc để hoạt động chống phá, làm phương hại đến khối đại

Thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện biên giới khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là giải pháp cơ bản, lâu dài và có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.



Phó Chủ tịch
Quốc hội
Tòng Thị Phóng
tặng quà cho
các đại biểu già
làng, trưởng bản
tiêu biểu tỉnh
Đắk Lắk
Ảnh: TTXVN

đoàn kết toàn dân, đến an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Sáu là, coi trọng việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc và văn hóa đặc trưng Tây Nguyên. Bảo tồn và phát huy các lễ hội truyền thống của các dân tộc, cũng như sự giao lưu văn hóa của các dân tộc. Mở rộng việc đào tạo giáo viên người dân tộc và dạy tiếng Ê-đê trong các trường học. Có như vậy đồng bào dân tộc thiểu số mới không theo và bị cái gọi là "Tin lành Đê ga" lợi dụng. Đầu tư xây dựng Bảo tàng dân tộc Đắk Lắk trở thành Bảo tàng khu vực Tây Nguyên, nơi lưu giữ các giá trị văn hóa, tinh thần của đồng bào Tây Nguyên.

Vấn đề dân tộc và việc đấu tranh chống dịch lợi dụng

Vấn đề dân tộc và việc đấu tranh chống dịch lợi dụng vấn đề dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là một nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, vừa là nhiệm vụ trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài, đòi hỏi cần có sự tỉnh táo, sáng suốt với những biện pháp đồng bộ trong quá trình thực hiện.

vấn đề dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là một nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, vừa là nhiệm vụ trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài, đòi hỏi cần có sự tỉnh táo, sáng suốt với những biện pháp đồng bộ trong quá trình thực hiện. Hiện nay, mặc dù có nhiều vấn đề khó khăn về kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần được giải quyết; các thế lực phản động, thù địch không từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng, tổ chức lôi kéo đồng bào nhằm mục đích chia rẽ

dân tộc, gây rối, biểu tình bạo loạn, vượt biên trái phép. Nhưng với sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, với truyền thống cách mạng hào hùng, tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk quyết tâm xây dựng Đắk Lắk thành một tỉnh vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, công bằng, dân chủ và văn minh. □